

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน  
ประจำวันที ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  
ช่องทางติดต่อ : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ  
หัวข้อเรื่อง : แจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศ สปป. ลาว

สัปดาห์นี้กระทรวงการต่างประเทศมีข่าวมาแจ้งเตือนพี่น้องชาวไทยให้ระวังการล่อลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้ไปทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ แขวงบ่อแก้ว "สปป. ลาว" ปัจจุบัน มีขบวนการหลอกลวงคนไทยให้ไปทำงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ อย่างผิดกฎหมาย โดยโฆษณารับสมัครงานบนสื่อสังคมออนไลน์ หรือถูกชักชวนจากนายหน้าคนไทยว่ามีค่าตอบแทนสูง สวัสดิการดี ที่พักและอาหารพร้อม

เมื่อคนไทยไปถึง มักถูกบังคับให้ลงนามในสัญญาภาษาต่างประเทศ ซึ่งเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น ลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การค้าประเวณี หากปฏิเสธหรือทำรายได้ไม่ถึงเป้าหมาย อาจถูกเรียกเงินจำนวนมาก ช่มชู่จะทำร้ายร่างกาย จำกัดอิสรภาพหรือกักขัง ยึดเอกสารประจำตัว ตลอดจนส่งขายต่อให้นายจ้างรายอื่น

ผู้ที่เดินทางเข้า สปป. ลาว อย่างผิดกฎหมายจะถูกผลักดันกลับประเทศ และถูกขึ้นบัญชีดำห้ามเข้า สปป. ลาว รวมทั้งอาจได้รับบทลงโทษตามกฎหมาย สปป. ลาว ซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับและจะถูกกักขังระหว่างดำเนินคดีด้วย

ท่านสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สายด่วน : +๘๕๖-๒๐-๕๕๕๑-๒๒๒๘ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ๐๒-๕๗๒-๘๔๔๒

\*\*\*\*\*

ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย  
4 เมษายน 2565



## เตือนภัยการถูกหลอกลวงให้เดินทาง ไปทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สามเหลี่ยมทองคำ แขวงบ่อแก้ว **สปป. ลาว**

### โปรดระวัง

ปัจจุบัน มีขบวนการหลอกลวงคนไทยให้ไปทำงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ แขวงบ่อแก้ว สปป. ลาว อย่างผิดกฎหมาย โดยโฆษณารับสมัครงานบนสื่อสังคมออนไลน์หรือถูกชักชวนจากนายหน้าคนไทยว่ามีค่าตอบแทนสูง สวัสดิการดี ที่พักและอาหารพร้อม

เมื่อคนไทยเดินทางไปถึงสถานที่ดังกล่าว มักถูกบังคับให้ลงนามในสัญญาภาษาต่างประเทศ ซึ่งเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น

- หลอกลวงและจู่โจมทรัพย์สินผู้อื่นในลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
- การค้าประเวณี

หากปฏิเสธหรือทำรายได้ไม่ถึงเป้าหมาย อาจถูกเรียกเงินจำนวนมาก ถูกข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกาย จำกัดอิสรภาพหรือกักขังยึดเอกสารประจำตัว ตลอดจนส่งขายต่อให้นายจ้างรายอื่น

- ผู้ที่เดินทางเข้า สปป. ลาว อย่างผิดกฎหมายจะถูกผลักดันกลับประเทศ
- ถูกขึ้นบัญชีดำห้ามเข้า สปป. ลาว
- อาจได้รับบทลงโทษตามกฎหมาย สปป. ลาว ซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ และจะถูกกักขังระหว่างการดำเนินคดีด้วย



#ด้วยความห่วงใย คนไทยทุกแห่งหน  
DC Department of Consular Affairs กระทรวงการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 02-5728442  
Hotline สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ +856-20-5551-2228  
Email สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ thaiembassy.vte@mfa.go.th